

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: คณะการบัญชีและการจัดการ

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25480211107173  
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ  
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in  
Digital Business and Information Systems

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม): บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ)  
(ชื่อย่อ) : บธ.ม. (ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ)  
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม): Master of Business Administration  
(Digital Business and Information Systems)  
(ชื่อย่อ) : M.B.A. (Digital Business and Information Systems)

โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข

ลำดับที่	หมวดวิชา	เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558		หลักสูตรที่เสนอ (หน่วยกิต)	
		แผน ก แบบ ก 2	แผน ข	แผน ก แบบ ก 2	แผน ข
1	หมวดรายวิชา ไม่น้อยกว่า	12	12	24	30
	1.1 วิชาบังคับ	-	-	15	15
	1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า	-	-	9	15
2	หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย				-
	2.1 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า	12	-	12	-
	2.2 การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า	-	3	-	6
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า		36	36	36	36

## ปรัชญา

มุ่งให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ทางธุรกิจดิจิทัล และระบบสารสนเทศ โดยเน้นความเป็นสากลด้านหลักการและแนวคิดของธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ เพื่อการพัฒนางานและสังคม

## ความสำคัญ

ปัจจุบันระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ โดยถูกออกแบบและพัฒนาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ทางธุรกิจ ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจสามารถประสานงานและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร ในขณะเดียวกัน องค์กรธุรกิจต่าง ๆ เริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นธุรกิจดิจิทัลที่ดำเนินกิจการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดต้นทุน สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำมาสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้า ดังนั้น องค์กรธุรกิจต่าง ๆ จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญทางธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างบุคลากรดังกล่าว

จากเดิมหลักสูตรจัดการเรียนการสอนมีจำนวน 45 หน่วยกิต และไม่มีรายวิชาปรับพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนบางกลุ่มที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยากต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน และมีผลต่อผลการเรียน ขาดแรงบันดาลใจในการเรียน จากปัญหาดังกล่าว หลักสูตรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยลดจำนวนหน่วยกิตเพื่อให้ผู้เรียนมีเวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทำวิจัยได้อย่างเต็มที่ และจัดการเรียนการสอนโดยเพิ่มรายวิชาพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียน และเปลี่ยนแผนการสอนแผน ข จากเดิมจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เปลี่ยนเป็นจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อมุ่งเน้นสร้างงานวิจัยและมีนักวิจัยที่เป็นที่ยอมรับสู่สากล จึงได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศขึ้น และเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และเป็นสากล นั้น คณะฯ จึงได้เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ เพื่อให้หลักสูตร มีความทันสมัยเป็นสากล และสามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ ในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น

### วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ ที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

- 1 มีความรู้ความสามารถ และสามารถบูรณาการวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2 มีความคิดสร้างสรรค์งานวิจัยให้เกิดนวัตกรรมและทฤษฎีใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและสากล
- 3 มีคุณธรรม จริยธรรม และนำคุณประโยชน์มาสู่สังคม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม

## ระบบการจัดการศึกษา

### 1 ระบบ

จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ซึ่งกำหนดให้ 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

### 2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ

ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

### 3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

-ไม่มี-

## คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

### 1 คุณสมบัติทั่วไป

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 4 ข้อ 18.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหรือประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

### 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขา

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย

ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

2. กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ